



ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ตามประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งบัดนี้ได้พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จึงขอกำหนดวันทำการคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ (ชั้น ๓)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตนในการคัดเลือก ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการสมัครงานของหน่วยราชการ กล่าวคือ สวมเสื้อคอปกและสวมกางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้นให้เรียบร้อย ห้าม สวมเสื้อหรือกางเกงรัดรูปหรือไม่สุภาพและรองเท้าแตะ **โดยเด็ดขาด** เพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ราชการ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการคัดเลือก อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สูบบุหรี่หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอื่น ขณะที่อยู่ในสถานที่คัดเลือกหรือระหว่างการดำเนินการคัดเลือก

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการคัดเลือกในวันคัดเลือก หากผู้ใดไม่นำบัตรดังกล่าวมาแสดง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการคัดเลือกอาจจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๔. ควรไปถึงสถานที่ทำการคัดเลือกก่อนเวลาประมาณ ๓๐ นาที และหากมาพ้นกำหนดเวลาเริ่มทำการคัดเลือกไปแล้วเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายณรงค์ เจริญระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ



ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวสุทธิดา หยุตยั้ง	
๐๒	นางศศิชาภา เตชะ	

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด ตามประกาศรายชื่อฯ มาเข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงเหนือ (ชั้น ๓)

โดยทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำการคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาคัดเลือกและหากผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดมาถึงสถานที่คัดเลือกช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกินกว่า ๑๕ นาที หรือไม่มาทำการคัดเลือกตามวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือกและถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์หรือไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายณรงค์ เครือระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ